



Asia Precision Public Company Limited

นโยบายการบริหารความเสี่ยง
(Enterprise Risk Management Policy)

A blue ink signature in Thai script, reading 'รัตนา' (Rattana).

(นางรัตนา อนุศาสน์)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

A blue ink signature in Thai script, reading 'วรungskีต' (Worngkiet).

(นายวรungskีต วรungskีตเกรียงไกร)

ประธานกรรมการบริษัท

ฉบับลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

อนุมัติโดย คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

นโยบายการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management Policy)

ด้วยสภาวะการณ์ในปัจจุบันบริษัทต้องเผชิญกับการดำเนินงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง นโยบายภาครัฐบาล เทคโนโลยี การแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น และปัจจัยภายใน เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรเพื่อให้การบริหารงานมีความคล่องตัว และสอดคล้องกับปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป ปัญหาทางด้านการขาดแคลนแรงงาน การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นต้น ซึ่งปัจจัยดังกล่าว ส่งผลโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยเชื่อมั่นว่าการบริหารความเสี่ยงองค์กร จะเป็นกระบวนการที่จะช่วยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน อีกทั้งการบริหารความเสี่ยงยังจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น ให้กับ ผู้ลงทุน และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จึงกำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุก ระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงสนับสนุนให้พนักงานทำความเข้าใจ สาเหตุของความเสี่ยง และดำเนินการแก้ไข ตลอดจนการใช้เครื่องมือเพื่อช่วยในการป้องกัน หรือลดความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการป้องกัน และลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สนับสนุนให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดี ตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษั้อย่าง มีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดย นำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการดำเนินงาน ของบริษัท
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สนับสนุนให้มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการ ดำเนินงาน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงการติดตามและประเมินผลการ บริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการ บริหารความเสี่ยง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร คณะอนุกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ